



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 25 เมษายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: Economic Thoughts: นายภาเศรษฐาลงพื้นที่จันทบุรี	กรุงเทพธุรกิจ
2. ชาวเฝ้าไร่ได้เฮ!เกษตรฯหาทางแก้ปัญหาขาดน้ำมุ่งส่งเสริมอาชีพ	แนวหน้า
3. กกก.พัฒนาที่ดินไฟเขียวปรับหลักเกณฑ์ฯ	แนวหน้า
4. ที่ปรึกษาจัดงานวันยางพาราฯให้ความรู้-ตระหนักความสำคัญ	แนวหน้า
5. สหกรณ์ผู้เลี้ยงจังหวัดแพร่ ชูน้ำผึ้งเดือน5รายได้เป็นกอบเป็นกำ	ข่าวสด
6. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าท้าหยั่งดิน: รับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม	ไทยรัฐ
7. เร่งระบายข้าวลอตสุดท้าย 1.5 หมื่นตัน	ไทยรัฐ
8. คอลัมน์: เขิงสารคดี: ฝ่ายทตน้ำคลองตะโละบาลอ - บาไร่ะยางอฯ จ.นราธิวาส...	สยามรัฐ
9. EU DR : กฎหมายสินค้าต้องไม่ทำลายป่า '6 กลุ่มส่งออกไทย'ผวาอียูบังคับใช้สิน...	กรุงเทพธุรกิจ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ส่งโละสต็อกข้าวหอมฯจีทูจี	เดลินิวส์
12. ททท.ชวนลิ้มรสทุเรียนมหัศจรรย์ผลไม้ไทย ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสเสน่ห์...	สยามรัฐ

นายกษศรชฎาลงพื้นที่จันทบุรี ตรวจทุเรียนบดพร้อมก่อนส่งเข้าตลาด



"ทุเรียน"เป็นไม้ผลทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การรักษาคุณภาพมาตรฐานจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยปกติแล้วจะออกสู่ตลาดพร้อมกัน และมากที่สุดในช่วงเดือน เม.ย. ของทุกปี แต่เนื่องจากภาวะโลกร้อน ได้ส่งผลกระทบต่อ การติดดอกออกผลของทุเรียน ในปี 2567 การติดดอกล่าช้า ทำให้ผลผลิตเลื่อนออกสู่ตลาด พร้อมกันจำนวนมากเป็นเดือน พ.ค.

พิธีพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหา ด้านคุณภาพ คือมาตรการตรวจก่อนตัด เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้ทุเรียนอ่อน ออกสู่ตลาด โดยวันที่ 27 เม.ย.2567 **เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี**มีกำหนดการจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดจันทบุรี

โดยกำหนดระดับความอ่อนแก่ของทุเรียน ด้วยวิธีการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน สอดคล้องตามค่ามาตรฐานสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จากการดำเนินการตลอดเดือน เม.ย. พบว่า วิธีการดังกล่าวได้รับความสนใจจากเกษตรกรมาก ล่าสุดได้นำทุเรียนมาตรวจ 8,400 ตัวอย่าง ไม่ผ่านการตรวจสอบ 23%

ทุเรียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จะรับใบรับรองว่าผ่านการตรวจสอบพร้อมกับให้เกษตรกรสลักหลัง ระบุวันเก็บเกี่ยว รายชื่อผู้ส่งชื่อ การส่งมอบ และทะเบียนรถขนส่ง เพื่อนำใบรับรองนี้ไปใช้แนบกับใบรับรองการเพาะปลูกที่ดีและเหมาะสม หรือGAPของกรมวิชาการเกษตร วิธีการนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้นว่าจะผ่านการตรวจสอบ GAP 100%

ทั้งนี้ การกำหนดค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนขั้นต่ำสำหรับ

การบริโภคจะแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ คือพันธุ์กระดุม ไม่น้อยกว่า 27%น้ำหนักแห้ง เก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. พันธุ์ชะนี ไม่น้อยกว่า 30% น้ำหนักแห้ง พันธุ์พวงมณี ไม่น้อยกว่า 30%น้ำหนักแห้ง เก็บเกี่ยว

ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. และพันธุ์หมอนทอง ไม่น้อยกว่า 32% น้ำหนักแห้งเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. เบอร์เซ็นต์ น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนต่ำกว่านี้ถือว่าเป็นทุเรียนอ่อน

"ราคาที่เหมาะสมจำหน่ายทุเรียน ณ หน้าสวน (วันที่ 24 เม.ย.) อยู่ที่โลกรัมและ 211 บาท ถือว่าเป็นระดับที่สูงและทำกำไรให้กับเกษตรกรได้ดี คู่ค้ากับการลงทุน แม้ผลผลิตทุเรียนจะล่าช้าไป 1 เดือน แต่มีข้อดีที่เป็นผลพวงจากภาวะโลกร้อน คือ การติดดอกที่กระจายตัว ทำให้ปีนี้ทุเรียนจะออกสู่ตลาดหลายรุ่น ได้ราคาดี ในขณะที่ผลผลิตปีนี้มีน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 5 พันตัน "

นางสาวนริศรา เอี่ยมค้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จันทบุรี (สศท.6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)กล่าวว่า ผลการพยากรณ์ไม้ผลภาคตะวันออก ปี 2567 ไม้ผล 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ระยอง จันทบุรี ตราด สรุปปี 2567 ปริมาณผลผลิตรวมทั้ง 4 ชนิด มีจำนวน 1,114,070 ตันเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีจำนวน 1,046,254 ตัน หรือ 6.48% โดยมังคุดเพิ่มขึ้นมากที่สุด 42% รองลงมาเงาะเพิ่มขึ้น 8% ลองกองเพิ่มขึ้น 3% และทุเรียนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1%

ซึ่งผลผลิตรวมของไม้ผลทั้ง 4 ชนิดเพิ่มขึ้น



เนื่องจากสภาพอากาศปีนี้มีความเหมาะสมต่อการออกดอกและติดผลของมังคุด เงาะ ลองกอง จากการได้พักต้นสะสมอาหาร ซึ่งปีที่ผ่านมาออกดอกติดผลน้อย ส่วนทุเรียนผลผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากอัตราเนื้อที่ให้ผลทุเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราการลดลงของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ซึ่งเนื้อที่เริ่มให้ผลผลิตในปี 2567 ได้เป็นปีแรกเพิ่มขึ้นกว่า 38,000 ไร่

สำหรับเนื้อที่ยืนต้นผลไม้ 4 ชนิด ภาคตะวันออก รวม 950,614 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีจำนวน 910,872 ไร่ เพิ่มขึ้น 4.36% เนื้อที่ให้ผลรวม 680,949 ไร่ เพิ่มขึ้น 3.70% ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 1,636 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 2.70% มีปริมาณผลผลิตรวม 1,114,070 ตัน เพิ่มขึ้น 6.48%

เนื่องจากในปีที่ผ่านมาสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการออกดอกติดผลของไม้ผล จึงได้พักต้นสะสมอาหารทำให้ปีนี้ออกดอกติดผลเพิ่มขึ้น ประกอบกับต้นทุเรียนที่ปลูกในระยะหลายปีที่ผ่านมาเริ่มให้ผลผลิต เป็นปีแรกเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในทั้ง 3 จังหวัด ทำให้ภาพรวมผลผลิตรวมของไม้ผลทั้ง 4 ชนิด เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ชาวเฝ้าไร่ได้เฮ! เกษตรฯหาทาง แก้ปัญหาขาดน้ำ มุ่งส่งเสริมอาชีพ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะพี่น้องเกษตรกร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมบริเวณที่ว่าการ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้ประชุมหารือกับกรมชลประทาน ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ อ.เฝ้าไร่ โดยมอบหมายกรมชลประทาน ศึกษาแนวทางจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำหนองฝ้ายบ้านและอาคารประกอบ เพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำต้นทุนสำหรับการเกษตร และ

การอุปโภค-บริโภคของพี่น้องเกษตรกร รวมถึงศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถานีสูบน้ำจากแม่น้ำสงครามมายังหนองฝ้ายบ้าน เพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อีกทั้งให้มีการขุดลอกลำห้วยสาขาในพื้นที่สำหรับเป็นพื้นที่รับน้ำ

โอกาสนี้ รมว.เกษตรฯ ได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร 52 ราย พื้นที่ 54 แปลง ซึ่ง อ.เฝ้าไร่ จัดเป็นอำเภอที่มีพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินมากที่สุดในจ.หนองคาย โดยมีพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินทั้งสิ้น 192,982 ไร่ และจัดที่ดินให้กับเกษตรกรไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 17,818 ราย รวมเนื้อที่ 188,478 ไร่

ทั้งนี้ รมว.เกษตรฯ ได้มอบหมายทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บูรณาการในการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรอย่างครอบคลุมทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ อาทิ การปลูกข้าวโพดหวาน หลังนา การสนับสนุนพันธุ์ปลาเศรษฐกิจ เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรกร



ช่วยเหลือ : ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย พบปะเกษตรกร และหารือการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยมอบหมายกรมชลประทาน ศึกษาแนวทางจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำหนองฝ้ายบ้านและอาคารประกอบ เพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

กกก.พัฒนาที่ดินไฟเขียวปรับหลักเกณฑ์ฯ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดินครั้งที่ 1/2567 ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทที่ดินใหม่ แบ่งเป็นพื้นที่ซึ่งจะต้องรักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร พื้นที่นอกเขตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1.พื้นที่

ซึ่งมีสภาพเป็นป่าไม้ 2.พื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรี (กรม.) ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ ชั้นที่ 1 หรือ ชั้นที่ 2

3.พื้นที่ซึ่งดินไม่เหมาะสมในการทำเกษตรกรรม และ 4.พื้นที่ซึ่งเป็นภูเขาหรือ พื้นที่ซึ่งมีความลาดชันเกิน 35% ที่เป็นผืนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ (0.5 เฮกตาร์) ซึ่งมีสภาพเป็นป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้ถาวรสมควรจำแนกออกเป็นที่ทำกินหรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ 1.พื้นที่ซึ่งมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม และดินเหมาะสมแก่การเกษตรมีการถือครองหรือทำประโยชน์อื่นแล้ว 2.พื้นที่สาธารณประโยชน์ที่พลเมืองใช้ร่วมกัน

และ 3.พื้นที่ซึ่งใช้ประโยชน์ของหน่วยราชการ

สำหรับการจำแนกที่ดิน เป็นการสำรวจและพิจารณาแบ่งพื้นที่ป่าไม้ออกเป็น 2 ประเภท ตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทที่ดิน คือ 1.พื้นที่รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร เพื่อดำเนินการสงวนเป็นป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติ และ 2.พื้นที่ซึ่งจำแนกออกจากป่าไม้เพื่อเป็นที่จัดสรรเพื่อการเกษตรกรรม เพื่อเป็นที่ทำกินของราษฎร หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น ทั้งนี้ เพื่อให้การจำแนกที่ดินเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาจัดงานวันยางพารา ให้ความรู้-ตระหนักความสำคัญ

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันยางพาราแห่งชาติ ปี 2567 “เชิดชูพระยารัษฎาฯ บิดายางพาราไทย” โดยมีนายทรงกลด สว่างวงศ์ ผวจ.ตรัง นายโกศล บุญคง รองผู้ว่าราชการจังหวัด การยางแห่งประเทศไทย และนายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วม ที่อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ จ.ตรัง เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีคุณูปการของ พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี บิดาแห่งยางพาราไทย

นายบุญสิงห์ กล่าวว่า จ.ตรัง เป็นถิ่นกำเนิดยางพารา ซึ่งพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) เป็นผู้นำยางพาราต้นแรกมาปลูกในประเทศไทยเปรียบเสมือน บิดาแห่งยางพาราไทย โดยคณะรัฐมนตรี (กรม.) มีมติให้วันที่ 10 เมษายน ของทุกปี เป็นวันยางพารา แห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึง ความสำคัญของ ยางพาราไทย ดังนั้นการยางแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับ เทศบาลนครตรัง ส่วนราชการ และหน่วยงานทุกภาคส่วน บูรณาการความร่วมมือสนับสนุนการจัดงานวันยางพารา แห่งชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี ของบิดาแห่งยางพาราไทย และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน ยางพาราตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ พร้อมทั้ง มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมยางพารา ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมชมงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาและสร้างความยั่งยืนทางอาชีพต่อไป

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พฤหัสบดี 25 เมษายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12202

หน้า: 6(บนซ้าย), 13

Col.Inch: 180.55 Ad Value: 279,852.50

PRValue (x3): 839,557.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สหกรณ์ผู้เลี้ยงจังหวัดแพร่ ชูน้ำผึ้งเดือน5รายได้เป็นกอบเป็นกำ



หลากหลาย

13

สหกรณ์ผู้เลี้ยงจังหวัดแพร่
ชูน้ำผึ้งเดือน 5 รายได้เป็นกอบเป็นกำ



สหกรณ์ผู้เลี้ยงจังหวัดแพร่ ชูน้ำผึ้งเดือน5รายได้เป็นกอบเป็นกำ



“น้ำผึ้งเดือน 5” ใ้ชื่อเป็นน้ำผึ้ง
อัดแน่นด้วยสรรพคุณ เนื่องจากเป็น
เดือนช่วงฤดูร้อน พืชพันธุ์ดอกไม้ในป่า
กำลังออกงาม ทำให้น้ำผึ้งสามารถเก็บ
น้ำหวานและเกสรดอกไม้ได้มากและ
หลากหลายพันธุ์

ยิ่งช่วงเดือน 5 หน้าร้อนอากาศมี
ความชื้นน้อย ส่งผลให้น้ำผึ้งมีความ
เข้มข้นสูง ก็ย่อมไปด้วยคุณภาพ ปลายเดือน
คุณภาพพันธุ์-เมษายนของทุกปีจึงเป็นเวลา
เหมาะสมสำหรับการเก็บผลผลิตน้ำผึ้ง
สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้แก่เกษตรกร
ผู้เลี้ยงผึ้งทั่วประเทศ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 25 เมษายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12202

หน้า: 6(บนซ้าย), 13

Col.Inch: 180.55 Ad Value: 279,852.50

PRValue (x3): 839,557.50

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สหกรณ์ผู้เลี้ยงจังหวัดแพร่ ผู้นำฝั่งเดือน5รายได้เป็นกอบเป็นกำ

นายพิภพ คำอ้ายด้วง ที่ปรึกษาสหกรณ์ผู้เลี้ยงฝั่งจังหวัดแพร่ จำกัด และเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งที่สร้างผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง ภายใต้แบรนด์ “บ้านผึ้งฟาร์ม” โดยปัจจุบันมีผึ้งที่เลี้ยงอยู่จำนวน 1,200 รัง ถือว่าเป็นมีจำนวนมากที่สุดในบรรดาสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งด้วยกัน โดยส่วนใหญ่จะมีผึ้งเลี้ยงเฉลี่ยอยู่ที่ 500-700 รัง

“ผมเลี้ยงผึ้งมา 20 กว่าปีแล้ว ตอนนี้อยู่ประมาณ 1,200 รัง มากที่สุดเมื่อเทียบกับสมาชิกคนอื่นๆ ผึ้งที่นำมาเลี้ยงครั้งแรกเป็นสายพันธุ์ของศูนย์ผึ้งกรมส่งเสริมการเกษตร แล้วต่อยอดกันมา มีพันธุ์ได้หัวนี้บ้าง” เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญเลี้ยงผึ้งระบุ

นายพิภพเผยเคล็ดลับการเลี้ยงผึ้งว่า ผึ้งใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 9 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-มกราคม จากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ก็เริ่มทยอยเก็บน้ำผึ้ง ไปจนถึงเมษายนของทุกปี น้ำผึ้งช่วงนี้ถือเป็นน้ำผึ้งมีคุณภาพ มีความเข้มข้นสูง

เมื่อทยอยเก็บเสร็จก็จำหน่ายให้กับพ่อค้าส่งออกที่มารับซื้อถึงหน้าฟาร์ม อีกส่วนหนึ่งจะนำมาแปรรูปเป็นน้ำผึ้งบรรจุขวด แต่ละปีเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 9,000-10,000 ขวด สนนราคาขวดละ 100-120 บาท ภายใต้แบรนด์ “บ้านผึ้งฟาร์ม”

ส่วนของสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งจังหวัดแพร่ก็มีชื่อแบรนด์ “น้ำผึ้งวังธง” ตามชื่อดำบลที่ตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งฯ ที่ตั้งอยู่ที่ ต.วังธง อ.เมือง จ.แพร่

เรื่องการตลาด ถ้าสมาชิกสหกรณ์รายใหญ่ๆ ก็จะขายให้กับพ่อค้าโดยตรง หากเป็นรายเล็กรายน้อยก็จะขายให้กับ

สหกรณ์ “อย่างของผมจะขายตรงกับพ่อค้า ส่งออกไปได้ทุกวัน รายนี้ซื้อขายกันมาเกือบ 20 ปีแล้ว” ที่ปรึกษาสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งกล่าว

พร้อมเปิดเผยถึงความแตกต่างระหว่างอาชีพเกษตรกรเลี้ยงผึ้งกับอาชีพเกษตรกรอื่นว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจะทำได้แค่อาชีพเดียว ทำอาชีพเสริมรายได้อื่นค่อนข้างยาก

เนื่องจากผู้เลี้ยงผึ้งต้องโยกย้ายเดินทางไปตามสถานที่จังหวัดต่างๆ ที่ไม่มีผลกำลังออกดอก อย่างเช่นช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ ถ้าโยกเชียงใหม่ ถ้าพูน กำลังออกดอก ผู้เลี้ยงผึ้งจำเป็นต้องย้ายรังผึ้งไปที่นั่น เพราะเป็นช่วงที่ลำไยออกดอกพอดี

ซึ่งจะต่างจากอาชีพเกษตรกรอื่นๆ เช่น ปลูกพืชผัก ทำสวนผลไม้ หรือทำปศุสัตว์ เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย ที่อยู่กับบ้านตลอด ไม่ต้องโยกย้ายเดินทางไปไหน โดยการเดินทางแต่ละครั้งก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นที่เป็นต้นทุนการผลิต

ตอนนี้ซื้อขายกันอยู่ที่ 100-120 บาท ต่อκιโลกรัม ถ้าราคาไม่ต่ำกว่า 100 บาท ผู้เลี้ยงผึ้งอยู่ได้



ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 25 เมษายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12202

หน้า: 6(บนซ้าย), 13

Col.Inch: 180.55 Ad Value: 279,852.50

PRValue (x3): 839,557.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งจังหวัดแพร่ ชูน้ำผึ้งเดือน5รายได้เป็นกอบเป็นกำ

ส่วนสหกรณ์ก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง หาแหล่งทุนให้สมาชิกกู้ยืม รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สมาชิก โดยมีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่คอยเป็นที่เลี้ยงให้คำแนะนำ

ถึหรับน้ำตาลอาหารผึ้งที่มีราคาสูงขึ้น ย่อมมีผลกระทบต่อในเรื่องต้นทุนของผู้เลี้ยงผึ้ง

ทางสหกรณ์ก็จะช่วยเจรจาซื้อน้ำตาลทรายจากโรงงาน โดยตรงมาขายต่อให้กับสมาชิกสหกรณ์ในราคาต้นทุน ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งได้ในระดับหนึ่ง

การเลี้ยงผึ้งต้องมีทุนรอนในการประกอบอาชีพ โดยที่ผ่านมาสหกรณ์

ผู้เลี้ยงผึ้งในจังหวัดแพร่ได้กู้เงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) มาซื้อน้ำตาลเพื่อเป็นอาหารผึ้งให้กับสมาชิกสหกรณ์



นายสุรสิทธิ์ ใจตา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ กล่าวถึงภาพรวมการแก้ไขปัญหาหนึ่งค้ำของสหกรณ์ในจังหวัดแพร่ โดยเป้าหมายในปี 2567 มีทั้งหมด 13 แห่ง แบ่งเป็นสหกรณ์จำนวน 5 แห่ง และกลุ่มเกษตรกรอีก 8 แห่ง มียอดหนี้คงค้างรวม 2.6 ล้านบาท ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่จึงเข้าไปแนะนำให้สหกรณ์ต่างๆ ดำเนินโครงการติดตามเร่งรัดหนี้ โดยมีตัวชี้วัดใหม่เป็นการมีเงินออมเพิ่มขึ้น 3%

“สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งในจังหวัดแพร่มีแห่งเดียวที่เราคุยกันปีที่แล้ว (ปี 2566) มีหนี้คงค้างอยู่ 1.5 ล้านบาท



ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 25 เมษายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12202

หน้า: 6(บนซ้าย), 13

Col.Inch: 180.55 Ad Value: 279,852.50

PRValue (x3): 839,557.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สหกรณ์ผู้เลี้ยงจังหวัดแพร่ ชูน้ำผึ้งเดือน5รายได้เป็นกอบเป็นกำ



จากการกู้เงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์เพื่อซื้อน้ำตาลเพื่อ
เป็นอาหารผึ้งให้กับสมาชิก
ตอนนี้ชำระไปแล้ว 6.8 แสนบาท
ถือเป็นตัวอย่างสหกรณ์ที่ดี เพราะสมาชิก
มีรายได้จากการประกอบอาชีพที่มั่นคง
ส่งผลให้การชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี”
นายสุรสิทธิ์กล่าว

ดังนั้น หากจะกล่าวว่าการเลี้ยงผึ้ง
เป็นอีกอาชีพที่มั่นคง สามารถช่วย
ปลดหนี้ให้เกษตรกรได้ ก็ไม่ผิดจาก
ความเป็นจริงนัก





รับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

กรมพัฒนาที่ดินภายใต้การนำของนายปราโมทย์ยาใจเดินทางขึ้นเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในทุกมิติ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่างๆ การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหมอดินอาสา/กลุ่มเกษตรกร สนับสนุนในการปรับปรุงบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์

พร้อมทั้งให้ข้อมูลวิชาการด้านการจัดการดิน และปัจจัยการผลิตให้สามารถทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การขุดบ่อน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จัดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ และเปิดรับสมัครกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ เพื่อเข้าร่วมโครงการ



สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ PGS ของกรมพัฒนาที่ดินจะมี "มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์" ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมเป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนให้คำปรึกษาทางวิชาการ

พร้อมให้ความช่วยเหลือในการทำเกษตรอินทรีย์

ถ่ายทอดความรู้การจัดการดินให้เหมาะสมตามหลักการผลิตเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) โดยการได้ใบรับรองการผลิตเกษตรอินทรีย์ จะทำให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากกว่า 500 กลุ่ม 20,000 ราย 40,000 ไร่ โดยในปีงบประมาณ 2566 มีเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS 525 ราย 5,323 ไร่ และยังสามารถขยายผลการดำเนินงานผ่านศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ทั้งหมดมีจำนวน 75 แห่ง

ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานการทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ตั้งแต่การจัดการดิน การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ PGS ได้มาศึกษาดูงาน และนำความรู้แนวทางไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ PGS สามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 1780 ติดต่อกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน.

ส-เล-๓

เร่งระบายข้าวลอตสุดท้าย 1.5 หมื่นตัน

นายภูมิธรรม เวชยชัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศ เร่งรัดเจรจาขายข้าวให้กับจีนในส่วนที่เหลืออีก 280,000 ตัน จากสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) 1 ล้านตัน แต่ที่ผ่านมาซื้อขายกันแล้ว 820,000 ตัน เพราะค้างการเจรจามาหลายปีแล้ว คาดว่าไม่น่ามีปัญหา จะสามารถจบได้ในเร็วๆนี้

สำหรับการขายข้าวจีทูจีให้อินโดนีเซียได้สั่งการให้เร่งเจรจาตลอดไปทันที หลังจากลอตแรกอินโดนีเซียซื้อแล้ว 55,000 ตัน ส่งมอบในเดือน เม.ย.เป็นต้นไป พร้อมกับสั่งการให้ขายข้าวไทยในทุกรูปแบบ ทั้งแบบรัฐกับเอกชน (จีทูพี) หรือแบบจีทูจี และให้ขายในทุกตลาด เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดข้าวไทย และผลักดันการส่งออกให้มากขึ้น ซึ่งจะมีผลทำให้ราคาข้าวไทยมีเสถียรภาพ เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาดี

ขณะที่การขายข้าวในสต็อกของรัฐบาลลอตสุดท้ายที่เก็บในโกดังจังหวัดสุรินทร์และอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การคลังสินค้า (อคส.) เป็นข้าวสารหอมมะลิ 150,000 กระสอบ หรือ 15,000 ตัน จะเร่งนำออกมาประมูลขายเร็วๆนี้ อย่างช้าเดือน พ.ค. แต่จะเปิดให้ผู้สนใจและสื่อมวลชนร่วมตรวจสอบข้าวด้วย ยืนยันว่าข้าวยังมีคุณภาพดีและคนยังบริโภคได้ คาดว่าจะขายได้ไม่ต่ำกว่า 200-300 ล้านบาท การประมูลขายข้าวลอตนี้เป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับเจ้าของโกดังที่ดูแลรักษาข้าวมานานหลายปีแล้ว และต้องรمايةป้องกันแมลง 1-2 เดือนต่อครั้ง แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าดูแลคุณภาพจาก อคส. และเป็นการเคลียร์พื้นที่ให้เอาโกดังไปใช้ประโยชน์และหารายได้.



ฝ่ายทดน้ำคลองตะโละบาลอ - >8 บาไร่ยางอฯ จ.นราธิวาส อันเนื่องมาจากพระราชดำริ S.10



ฝ่ายทดน้ำคลองตะโละบาลอ – บาไร่ยางอฯ จ.นราธิวาส อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 10



เชียงใหม่

จังหวัดนราธิวาสมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น 403 โครงการ ข้อมูล ณ กันยายน 2566

เป็นภูมิภาคที่ราษฎรขอพระราชทานทานความช่วยเหลือ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 9 โครงการ โดยมีโครงการฝ่ายทดน้ำคลองตะโละบาลอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการฝ่ายทดน้ำคลองบาไร่ยางอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลูโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก



พระราชดำริ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ตามที่ราษฎรบ้านตะโละมาเนาะ หมู่ที่ 1 ตำบลลูโบะสาวอ ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝ่ายทดน้ำพร้อมระบบประปาภูเขา เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือด

ร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค (ข้อมูล สำนักงาน กปร. 27 มี.ค. 67 สังเขป) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ

“ เพื่อช่วยเหลือ ราษฎร ซึ่งประสบความ เดือดร้อน ขาดแคลนน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค และ พื้นที่ทำการเกษตร ”

อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ นายวิกรม คายนันท์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังสำนักงานชลประทานที่ 17 อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และผลกระทบที่เกิดขึ้น



กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนการดำเนินงานโครงการฝ่ายทดน้ำคลองตะโละบาลอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางการดำเนินงานโครงการฝ่ายทดน้ำคลองบาโระยางอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ลุโละสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยรับฟังรายงานการดำเนินงานจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการ

ดำเนินงานเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์และมีความยั่งยืนต่อไป

จากนั้นลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฝ่ายทดน้ำคลองตะโละบาลอพร้อมระบบส่งน้ำ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝ่ายทดน้ำพร้อมระบบประปาภูเขาไว้เป็นโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชดำริ ซึ่งกรมชลประทานได้พิจารณาความเหมาะสมทางด้านเทคนิคและวิศวกรรมเห็นควรแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 โครงการ ประกอบด้วยโครงการฝ่ายทดน้ำคลองตะโละบาลอพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านตะโละมานะ หมู่ที่ 1 และบ้านบือราแง หมู่ที่ 4 ต.ลุโละสาวอ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ และโครงการฝ่ายทดน้ำคลองบาโระยางอพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร บ้านตะโละมานะ หมู่ที่ 1 และบ้านสุโหงบาตู(กลุ่มบ้านบาย) หมู่ที่ 5 ต.ลุโละสาวอ ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก กปร.

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้ง 2 โครงการ จะสามารถส่งน้ำสนับสนุนการ



อุปโภคบริโภคให้ราษฎรบ้านตะโละมานะ หมู่ที่ 1 บ้านบือราแง หมู่ที่ 4 และบ้านสุโหงบาตู หมู่ที่ 5 ต.ลุโละสาวอ ประมาณ 475 ครัวเรือน และพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 100 ไร่ ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี นอกจากนี้ราษฎรร่วมกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนต่อไป

โอกาสนี้องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสภาพพื้นที่โครงการฯ พบปะและให้กำลังใจราษฎรในพื้นที่ครั้งนี้



EUDR : กฎหมายสินค้าต้องไม่ทำลายป่า
6 กลุ่มส่งออกไทยผนวกรวมบัญชีใช้สิ้นปี 67
> 5

EUDR : กฎหมายสินค้าต้องไม่ทำลายป่า '6 กลุ่มส่งออกไทย' ผนวกรวมบัญชีใช้สิ้นปี 67

ข้อมูลเกษตรกรสวนยางพารา : ที่ขึ้นทะเบียน EUDR



พื้นที่
3,167,350.86
เอเคอร์

เกษตรกรชาวสวนยาง
1,682,111 ราย

ผู้ประกอบการ
565 ราย

จัดเก็บพิภค
1.98 ล้านแปลง
จาก 2.2 ล้านแปลงของสวนยางที่ขึ้นทะเบียน

สถาบันเกษตรกร
1,097 สถาบัน = 3,25,754 ราย

ตลาดกลางยางพารา
8 แห่ง = 5,073 ราย



กราฟิก กรุงเทพธุรกิจ
25/4/2567

EUDR = EU Deforestation Regulation



การส่งออกสินค้า
ภายใต้มาตรการ EUDR ปี 2566

มูลค่ารวม : 455.58 ล้านดอลลาร์

ยางพารา
386.55 ล้านดอลลาร์

ไม้
61.53 ล้านดอลลาร์

ปาล์มน้ำมัน
3.63 ล้านดอลลาร์

โกโก้
3.48 ล้านดอลลาร์

กาแฟ
0.36 ล้านดอลลาร์

ถั่วเหลือง
0.02 ล้านดอลลาร์

โค
(ไม่มีการส่งออก)

ที่มา : สศก., กษท.

● ผู้ใช้
สหภาพยุโรป (อียู)

● ผลบังคับใช้
29 มิ.ย. 2566

● มีผลในทางปฏิบัติ
30 ธ.ค. 2567

● ความหมาย
คือกฎหมายว่าด้วยสินค้า
ที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า

● ขอบเขต
ผู้ประกอบการ (Operators)
+ ผู้ค้า (Traders)



เงื่อนไข 3 ข้อ

- 1 ต้องไม่มาจากการบุกรุกพื้นที่ป่า
- 2 กระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- 3 ต้องมีการตรวจสอบและประเมินสินค้า (Due Diligence)

● ยุพิน พงษ์ทอง
กรุงเทพธุรกิจ

29 มิ.ย. 2566 ที่ผ่านมาแล้วจะมีผล
ในทางปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2567

EUDR (EU Deforestation Regulation) ของสหภาพยุโรป (อียู) คือ กฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่

ณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า EUDR เป็นกฎหมายที่ห้ามไม่ให้ค้าขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่า โดยกำหนดให้สินค้าที่เข้าและออกจาก

สหภาพยุโรป ต้องผ่านเงื่อนไขสำคัญ 3 ข้อ ได้แก่ การตัดไม้ทำลายป่าสินค้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก 7 สินค้า โกโก้ กาแฟ ปาล์ม น้ำมัน ถั่วเหลือง โค ไม้ และยางพารา ต้องไม่ได้ผลิตบนที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่า

ต้องมาจากกระบวนการผลิตที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายต่างๆของประเทศผู้ผลิต เช่น กฎหมายที่ดิน แรงงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และภาษี และได้รับการตรวจสอบและประเมินค่าตามขั้นตอนที่สหภาพยุโรปกำหนดโดยผู้ประกอบการต้องส่งรายงานการตรวจสอบก่อนจะนำเข้าหรือส่งออกสินค้า

สำหรับกฎหมาย EUDR มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2566 แต่สหภาพยุโรปได้กำหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่านอีก 18 เดือน จนกว่าจะเริ่มนำกฎหมายมาสู่การปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ ในวันที่ 30 ธ.ค. 2567 นี้ และให้เวลาปรับตัวเพิ่มอีก 2 ปี ก่อนจะนำมาใช้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้ส่งออกรายย่อย ในวันที่ 30 มิ.ย. 2568

สำหรับประเทศไทย เกี่ยวข้องที่สุดคือ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ ได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าแล้ว กฎหมายนี้ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรค ส่วนหนึ่งเพราะไทยมีองค์กรที่ดูยางพาราที่ชัดเจน มีการจัดเก็บข้อมูล ขึ้นทะเบียนเกษตรกรอย่างเป็นระบบ จึงสามารถแยกแยะพื้นที่ยางพาราที่ถูกและไม่ถูกกฎหมายออกจากกันได้

ปัจจุบันมีพื้นที่ถูกต้อง อยู่ 22 ล้านไร่ ในจำนวนนี้ 90% ได้จัดเก็บพิกัดสวนยางไว้แล้ว เพื่อนำมาเชื่อมโยงกับทะเบียนเกษตรกร กำหนดเลขทะเบียนและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งในตลาดกลางซื้อขายยางพารา หรือ TRT (Thai Rubber Trade) ของ กยท.เอง กลุ่มสหกรณ์และผู้ประกอบการที่รับซื้อ ซึ่งปัจจุบัน กยท. อยู่ระหว่างประสานเพื่อให้ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการใช้แบบฟอร์มการรับซื้อยางพาราเดียวกันกับที่ กยท.

ออกแบบไว้ใกล้เคียงกับของอี ยู เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ ตรวจสอบและป้องกันการเวียนเทียนยาง

“เบื้องต้นผู้ประกอบการยาง ทุกรายเห็นด้วยกับแผนการดำเนินการของ กยท. แม้ว่าแต่ละปี ไทยจะส่งออกยางไปในตลาดอี ยู เพียง 5 แสนตัน ต่อปี จากความต้องการ 3 ล้านตัน แต่ผู้ผลิตยางล้อทั้งจีน สหรัฐ และ ญี่ปุ่น ต่างก็ส่งออกอย่างและผลิตภัณฑ์ไปตลาดอี ยู ทั้งสิ้น และทุกประเทศต้องปฏิบัติตามกฎ EUDR ซึ่งมีเพียงไทย และแอฟริกาใต้ เท่านั้นที่ทำได้”

ดังนั้น ในเร็วๆ นี้ กยท. จะเดินทางไปเจรจากับแอฟริกา เพื่อให้ใช้ราคาขายไทย เป็นราคาอ้างอิงการขาย จากที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบัน ราคาขายในตลาดโลก จะอ้างอิงจาก Singapore Commodity Exchange (SICOM) การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลให้ราคาขายของไทย มีเสถียรภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่ผลิตยางที่มีคุณภาพตาม EUDR นี้ ต่างมุ่งหวังที่จะขายได้ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาขายทั่วไป ซึ่งโดยกลไกความต้องการของยางพาราประเภทนี้จะส่งผลให้ราคาปรับเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว ในขณะที่ กยท. จะไม่ระบุอัตราราคาที่บวกเพิ่ม เนื่องจากเสี่ยงที่จะส่งผลให้ราคา ยางพรีเมียมเหล่านี้อยู่ในระดับสูงเกินกว่าที่ผู้ประกอบการจะรับได้ และหันไปใช้ยางสังเคราะห์แทน ในขณะเดียวกัน กยท. จะแยกจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ (CESS) จากการส่งออกเพิ่มขึ้น จากปกติจะเก็บคงที่ที่ราคา 2 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เป็น 2.50 บาทต่อกก. เป็นต้น เพื่อนำรายได้เหล่านั้นไปส่งเสริมเกษตรกร

สำหรับตามกฎหมาย EUDR ระบุให้มีระบบการตรวจสอบและการประเมิน การจัดเก็บข้อมูล ซึ่งผู้ประกอบการต้องรวบรวมข้อมูลเอกสารสถิติที่แสดงว่าสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไข โดยต้องเก็บข้อมูลเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับจากวันที่วางจำหน่ายหรือส่งออก

เช่น รายละเอียดของสินค้า ประเทศที่ผลิต พิกัดทางภูมิศาสตร์ของแปลงที่ดินที่ผลิตสินค้า ปริมาณของสินค้า วันและเวลาผลิต ข้อมูลการตรวจสอบจากบุคคลที่สาม

โดยระเบียบฉบับนี้มีการจัดทำระบบการประเมิน ประเทศหรือเขตออกเป็น 3 ระดับ คือ ความเสี่ยงสูง คือ กลุ่มประเทศ หรือเขตที่ประเมินแล้วมีความเสี่ยงสูงที่สินค้าเป็นไปตามกฎ จะได้รับการสุ่มตรวจ 9% ของสินค้าทั้งหมด ความเสี่ยงมาตรฐาน ประเทศหรือเขตที่ประเมินแล้วไม่ถูกจัดเป็นกลุ่มประเทศเสี่ยงสูงหรือต่ำ จะได้รับสุ่มตรวจสินค้า 3% ของทั้งหมด และ ความเสี่ยงต่ำ ประเทศหรือเขตที่การรับประกันเพียงพอว่าสินค้าที่ผลิตโดยกลุ่มประเทศดังกล่าวอยู่ในระดับที่เยี่ยม จะได้รับการสุ่มตรวจ 1% ของสินค้าทั้งหมด

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะ Kick off ระบบการซื้อขายในตลาดกลางยางพารา ที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับมาตรการที่ EUDR กำหนด ในการรักษาเสถียรภาพราคาขายยาง พร้อมทั้งขับเคลื่อนพัฒนาประสิทธิภาพการค้าการลงทุนของอุตสาหกรรมยาง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราของไทย



เกษตรวันนี้.....● ถือเป็นรัฐมนตรีที่ลุยงานจั้น
เหนือลงใต้ ไม่มีคำว่าเหน็ดเหนื่อย ผลงานไม่ต้องพูดถึง
ทำงานยังไม่ถึงปี แต่เข้าไปครองใจเกษตรกรได้อย่างไม่มี
ที่ติ สำหรับ “ไชยา พรหมา” รมช.เกษตรฯ ล่าสุดไปเป็น
ประธาน พิธีมอบโค-กระบือให้เกษตรกรเยี่ยมเลี้ยงเพื่อการ
ผลิต โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตาม
พระราชดำริ ให้กับเกษตรกร ในพื้นที่ตรวจราชการ
จังหวัดเชียงราย ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์
เป็นอาชีพหลัก ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์จะคอยสนับสนุนข้อมูลการเลี้ยงดูต่าง ๆ เพื่อช่วย
เหลือเกษตรกรและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ปศุสัตว์ต่อไป.....● กระแสข่าวที่จะ
ถูกปรับออกจากเก้าอี้ “รัฐมนตรี” ซึ่งยังไม่รู้จะหมูหรือจำ แต่หากถูกปรับจริง นาย
กะหล่ำปลี บอกได้คำเดียวว่า “นายกรัฐมนตรี” กิดมิด.....●

นายกะหล่ำปลี

ส่งโละสต็อกข้าวหอมฯจีทูจี

● เล็งประมูลขายโกดังสุรินทร์

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรว.พาณิชย์ เปิดเผย หลังเป็นประธานในงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ประจำปี 2566 ว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศ เร่งรัดเจรจาขายข้าวให้กับจีนแบบจีทูจีในส่วนที่เหลืออีก 280,000 ตันให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว จากสัญญาซื้อขายทั้งหมด 1 ล้านตัน เพราะค้างการเจรจา มาหลายปีแล้ว คาดว่า ไม่น่ามีปัญหา และจะสามารถจบได้ในเร็ว ๆ นี้

ส่วนการขายข้าวจีทูจีให้อินโดนีเซีย ให้เร่งเจรจาตลอดไปทันที หลังจากล็อตแรกอินโดนีเซียซื้อแล้ว 55,000 ตัน ส่งมอบตั้งแต่เดือน เม.ย. 67 เป็นต้นไป ได้สั่งการให้ขายข้าวไทยในทุกรูปแบบ ทั้งแบบรัฐกับเอกชน หรือแบบจีทูจี และให้ขายในทุกตลาด เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยและผลักดันการส่งออกให้มากขึ้น ซึ่งจะมีผลทำให้ราคาข้าวไทยมีเสถียรภาพ และเกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาดี

สำหรับการขายข้าวในสต็อกของรัฐบาลตลอดสุดท้าย ที่เก็บในโกดังจังหวัดสุรินทร์ และอยู่ในความรับผิดชอบของอกศ. เป็นข้าวสารหอมมะลิ 150,000 กระสอบ หรือประมาณ 15,000 ตันนั้น จะเร่งนำออกมาประมูลขายเร็ว ๆ นี้ อย่างช้าประมาณเดือน พ.ค.67 แต่จะเปิดให้ผู้สนใจ และ



ภูมิธรรม เวชยชัย

ให้สื่อมวลชนร่วมตรวจสอบข้าวด้วย
โดยยืนยันว่า ข้าวยังมีคุณภาพดี และ
ก็ยังบริโภคได้ คาดว่า จะขายได้ไม่

ต่ำกว่า 200-300 ล้านบาท

การประกวดข้าวหอมมะลิ เพื่อเฟ้นหาและอนุรักษ์ข้าว
หอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ ส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดี และสร้างต้นแบบเกษตรกร คอบ
สนองความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมข้าว
คุณภาพสูง เพราะที่ผ่านมาข้าวไทยยังมีข้อ
ด้อยในเรื่องผลผลิตต่อไร่ที่ยังต่ำกว่าคู่แข่ง
มาก โดยไทยอยู่ที่ราว 450-600 กก. ต่อไร่
ขณะที่คู่แข่งเกือบ 1,000 กก.ต่อไร่ จึงต้อง
เร่งปรับปรุงสายพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตต่อไร่
ให้มากขึ้น

ด้านนายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดี
กรมการค้าภายใน กล่าวว่า การประกวดข้าว
หอมมะลิไทย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
เกษตรกรรายบุคคล และสถาบันเกษตรกร
ซึ่งในครั้งนี้มีเกษตรกรจาก 22 จังหวัด ส่งตัว
อย่างข้าวเจ้าประกวดรวม 967 ตัวอย่าง แต่
มีผู้ชนะ 21 ราย แบ่งเป็นเกษตรกรรายบุคคล
18 ราย และสถาบันเกษตรกร 8 ราย โดยภายในงานได้มีการลงนาม
บันทึกความเข้าใจ (เอ็มไอยู) ซื่อ-ขายข้าวเปลือกหอมมะลิต่าง
หน้าในราคานำตลาด ต้นละ 500 บาท รวม 6 คู่ กว่า 343.4 ตัน.



ททท. ชวนลิ้มรสทุเรียนหมักจรรยาผลไม้ไทย ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสสัมผัสแห่งธรรมชาติ



ทุเรียน ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาของผลไม้ไทย ที่ใคร ๆ ก็ชอบ ฤดูกาลผลไม้ปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชิญชวนคนรักทุเรียน ปิกนิกชมความงามเส้นทางท่องเที่ยวในเส้นทางธรรมชาติ พร้อมลิ้มลองทุเรียนที่ขึ้นชื่อ และมีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่แบบฟิวเจอร์ ของจังหวัดต่าง ๆ

เริ่มกันที่ ทุเรียนอุตรดิตถ์ รสชาติและกลิ่นที่เป็นลักษณะเฉพาะ มีรสหวานมันกำลังดี กลิ่นไม่แรง ในช่วงปลายเดือนเมษายน-พฤษภาคม เป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มแก่ ทำให้เนื้อทุเรียนมีความพิเศษกว่าทุเรียนจากแหล่งอื่น โดยเฉพาะสายพันธุ์ “หลงลับแล” ผลทรงกลม มีกลิ่นอ่อน เนื้อสีเหลืองเข้ม เนื้อละเอียดเหนียว ไม่เละรสชาติหวานมัน หอมอ่อนๆ และสายพันธุ์ “หลินลับแล” ผล

ทรงกระบอก คล้ายผลมะเฟือง เนื้อสีเหลืองเข้ม หวานไม่เละ รสหวานมันครีมมี่ กลิ่นหอมไม่แรง เมล็ดลีบ จากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศกว่า 95% ของพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนเป็นภูเขาสูง เป็นป่าภูเขา มีแร่ธาตุ และภูมิอากาศที่ส่งผลต่อคุณภาพและรสชาติของผลไม้เฉพาะตัว จนได้รับกล่าวขานว่าเป็น “ผลไม้เทวดาเลี้ยง” ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม จังหวัดอุตรดิตถ์จะกลับมาคึกคักอีกครั้ง เพราะผลผลิตทุเรียนออกจำหน่ายสู่ท้องตลาด และมีงาน Local Festival ที่น่าสนใจ จัดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อาทิ งานทุ่งขึ้นกินทุเรียน งานเทศกาลทุเรียน หลง-หลิน ลับแล และงานทุเรียน Festival



นอกจากนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย สายมูต้องมาสักการะขอพรหลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน ขอพลังบารมีจากพระยาพิชัยดาบหัก แวะตกแร่เหล็กน้ำที่ บูชาเป็นเครื่องรางติดตัว ท่านใดต้องการสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิด อุตรดิตถ์ก็มี 3 อุทยานแห่งชาติไว้รอผู้ไปเยือน ทั้งอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ และอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ผู้ที่หลงใหลกาแฟ ก็มีคาเฟ่เก๋ ๆ รมรื่นในสวนไว้บริการอีกด้วย สายแพชั่นที่ชื่นชอบการนั่งผ้าไทย ต้องลองไปนั่งผ้าขึ้นลับแล ผ้าขึ้นน้ำอ่าง ผ้าขึ้นน้ำปาดพากทำรับรองสวยงามไม่เป็นรองใคร

และหากต้องการซื้อทุเรียนกลับบ้าน หรือชมสวนทุเรียนที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของธรรมชาติ ททท. ขอแนะนำสวน เพื่อเลือกหาซื้อทุเรียนกัน ไม่ว่าจะเป็นสวนป่าเรียน, หลงสวน ณ ลับแล, บ้านบนดอย, เอือนลับแล, ม่อนลับแล, สวนนิตตะวันฉาย, ธนาฟาร์ม นานกกก, สวนอันวา, ใจใหญ่ ฟาร์ม, สวนพลอย พนา, แลบัวอุตรดิตถ์ และบ้านหลิน ลับแล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0-5547-9824, 06-5525-4962

THAILAND 40

RAYONG WANDER FRUIT 2024

รับส่วนลด 100

เมื่อซื้อสินค้าและบริการในสวนผลไม้ที่ร่วมรายการ มูลค่าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

พ.ย. - 31 ก.ค. 67

หรือมากกว่าสิริจะบอก

QR Code

ข้อมูลเพิ่มเติม 088-655-420-1

ททท.สำนักงานอุตรดิตถ์

หรือ Facebook page : ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี

ต่อกันที่ทุเรียนที่ขึ้นชื่อของ จังหวัดสระบุรี สวากทุเรียนดองรู้จัก **ทุเรียนภูเขาชะอม** ในตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย ซึ่งมีพื้นที่อยู่ใกล้กับเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบภูเขา สภาพดินดี น้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าเปิดใหม่ มีแร่ธาตุอาหารในดินสูง ทำให้ทุเรียนภูเขาชะอม มีลักษณะเด่นคือรสชาติหวานมัน หอมละมุน กลิ่นไม่ฉุน พันธุ์ที่นิยมปลูกคือ ทุเรียนหมอนทอง ช่วงที่ผลผลิตมากที่สุดระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปซื้อที่สวน หรือซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของสวนได้ และในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปีจะมีการจัดงานบุฟเฟต์ทุเรียนภูเขาชะอมให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานทุเรียนภูเขาชะอมแบบเต็มอิ่ม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา (รับผิดชอบพื้นที่พระนครศรีอยุธยา สระบุรี) โทรศัพท์ 0-3524-6076-7 หรือ Facebook page : ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา : TAT Ayutthaya Office

ยื่นหนึ่งกับทุเรียนภาคตะวันออก ที่หลายคนรู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก ๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตราดและระยอง ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญเท่านั้น แต่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสวนผลไม้จำนวนมากและมีผลผลิตผลไม้คุณภาพดีหลากหลาย ทั้งทุเรียน มังคุด มะม่วง เงาะ ออกมากในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนของทุกปี

จันทบุรีนับเป็นมหานครทุเรียนที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์ โดยทุเรียนสายพันธุ์ GI ของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ **พวงมณี** มีลักษณะเด่นคือ ผลเล็ก มีกลิ่นอ่อน เนื้อครีมละเอียดสีเหลืองเข้ม ไม่มีเส้นใยในเนื้อ รสชาติหวานมาก **นกหยิบ** เนื้อสีเหลืองสวย แห้งละเอียด ไม่มีเส้นใยในเนื้อ มีกลิ่นปานกลาง รสชาติหวานมัน กำลังดี **ทองลิ้นจี่** ผลกลมรี เนื้อละเอียดสีเหลืองคล้ายทอง กลิ่นปานกลาง รสชาติหวานมาก **นวลทองจันทร์** ผลคล้ายหมอนทอง เนื้อละเอียด มีกลิ่นอ่อนๆ รสชาติหวาน หอม ละมุนลิ้น **กบสุวรรณ** ทรงกลม กลิ่นอ่อนเหมือนดอกไม้ เนื้อสีเหลืองทอง รสชาติหวานมันพอดี เมื่อสุกเนื้อไม่ค่อยและ และสวากทุเรียนอย่าลืมแวะ **ตลาดผลไม้เนินสูง** ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท อำเภอท่าใหม่ ซึ่งเป็นตลาดทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลจากสวน เช่น มังคุด เงาะ ลองกอง สละ ฯลฯ ในช่วงหน้าทุเรียนบรรยากาศจะคึกคักมาก

เพราะที่นี่เป็นแหล่งรับซื้อทุเรียนที่มาจากสวน **สวนตลาดผลไม้สามแยกปากแฉง** ริมถนนจันทบุรี-สระแก้ว อำเภอชะอำ ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะซื้อทุเรียนและผลไม้อื่น ๆ ตามฤดูกาลได้

ในช่วงฤดูกาลผลไม้เช่นนี้ทาง ททท. ชี้พิกัดกิจกรรมและรวบรวมโปรแกรมชวนเอาใจผู้ชื่นชอบผลไม้ไว้เพียบอย่างจังหวัดจันทบุรี เพียงเข้าพักโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการฯ รับคูปองส่วนลด 100 บาท สำหรับสวนผลไม้ ร้านอาหาร คาเฟ่ ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2567 (มีจำกัด 1,000 สิทธิ์เท่านั้น)



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานจันทบุรี โทร.0-3948-0220 หรือ Facebook page : ททท.สำนักงานจันทบุรี

ไปกันต่อที่ **“ทุเรียนชะนีเกาะช้าง”** (Cha Nee Koh Chang Durian) อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นผลไม้ GI ที่ขึ้นชื่อและมีความโดดเด่นไม่แพ้จังหวัดอื่น เนื่องจากตรวจสอบพบว่าทุเรียนชะนีเกาะช้างมีโอโธนและวิตามินอีในปริมาณที่สูง มีเนื้อสีเหลืองทองที่นุ่มเหนียว รสชาติหวานหอมเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว โดยสามารถมาลิ้มลองรสชาติได้ที่งาน **“เทศกาลชมทุเรียนดีชะนีเกาะช้าง(GI)”** ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ซึ่งอำเภอเกาะช้างร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด สำนักงานพัฒนาชุมชน

เที่ยงคืน ฟิน กันผลไม้
เมืองจันทร์

100

ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ จัดให้ ชวนมาลิ้มรส
ทุเรียนหมัศจรรย์ ทุเรียนพรีเมียมเพื่อคุณ
โรตเตอร์ด้วยเครื่องสำอาง ตั้งแต่วันที่
1 เม.ย.67 - 15 มิ.ย.67 รับส่วนลดจองล่วงหน้า
ถึงหนึ่งวันอาหาร คาเฟ่ ที่เข้าร่วมโครงการ
จำกัดสิทธิ์ 1,000 สิทธิ์เท่านั้น

📍 ตั้งอยู่ที่ อำเภอ Durian Lover จาก ททท.
สำหรับแฟนพันธุ์แท้ทุเรียนพรีเมียมเมืองจันทร์ X 2

- วันที่ 1 กับทุเรียนที่หลากหลายต้องไป
เมืองจันทร์ทุเรียนพรีเมียมบ้านเกิด!
- วันที่ 2 เพลิดเพลินการเลือกทุเรียนอร่อยๆ
จากคนสวนเมืองจันทร์ แบบ "ไม่กินไม่จบ"

📞 ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ

Scan me

02-253-5000

อำเภอเกาะช้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด และหน่วยงานภาคีร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2567 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง ภายในงานมีการประกวดและจำหน่ายทุเรียนพันธุ์ ชะนีเกาะช้าง ผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์โอท็อป ผลิตภัณฑ์ของดีอำเภอเกาะช้าง อาหารทะเลแปรรูป และอาหารพื้นบ้าน สายบุฟเฟ่ต์ ท้ามพลาดกับข้าวเหนียวทุเรียน จัดไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ได้ลิ้มลองอย่างไม่จำกัดอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานตราด โทร. 0-3959-7259-60 หรือ Facebook page: ททท.สำนักงานตราด

ปิดท้ายด้วยทุเรียน จ.ระยอง ททท. จัดโปรโมชัน สำหรับนักท่องเที่ยว Summer ที่ทุกคนรอคอย ชวนสายกิน สายเที่ยว บุกสวนผลไม้ ปีนี้มีให้ทุกท่านได้ไปแวะชิม ซอปลิ่มอิม ถึง 32 สวน กับกิจกรรม Rayong Wander Fruit 2024 รับส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าและบริการในสวนผลไม้ที่ร่วมรายการ มูลค่าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 หรือ จนกว่าสิทธิ์จะหมด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานระยอง โทร. 0-3865-5420-1 หรือ Facebook page : ททท.สำนักงานระยอง